

DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VẢI KHÔNG DỆT ĐỂ SẢN XUẤT TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU



Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 436/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống

dịch Covid-19, ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020.

Cụ thể, mặt hàng vải không dệt để sản xuất bộ trang phục phòng, chống dịch, có mã HS là 56.03 được đưa vào Danh mục hàng miễn thuế nhập khẩu, phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, bao gồm: Khẩu trang y tế; nước rửa tay khô sát trùng; nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế (gồm vải không dệt, màng lọc kháng khuẩn, dây thun, thanh nẹp mũi); nước sát trùng; bộ trang phục phòng chống dịch (gồm quần áo, kính, mũ bảo hộ, giày, găng tay, khẩu trang y tế) và các vật tư y tế cần thiết khác. Quy định này sẽ thực hiện đến thời điểm công bố hết dịch../.

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA QUÁ CẢNH THÔNG QUA HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN ASEAN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2020/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan.

Cụ thể, hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS xuất phát từ Việt Nam, quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN khác phải tuân thủ chính sách quản lý đối với hàng hóa quá cảnh của nước quá cảnh. Hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS qua các nước thành viên ASEAN khác và nhập khẩu vào Việt Nam phải tuân thủ chính sách quản lý đối với hàng hóa quá cảnh của các nước thành viên khác và chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu của pháp luật có liên quan của Việt Nam. Hàng hóa quá

cảnh thông qua Hệ thống ACTS qua Việt Nam phải tuân thủ chính sách quản lý đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp luật có liên quan. Thời hạn thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan. Nghị định có hiệu lực từ 1/6/2020../.



TẠM DỪNG XUẤT KHẨU THUỐC PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị về việc tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống Covid-19.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tạm dừng việc xuất khẩu thuốc theo danh mục thuốc sử dụng trong điều trị Covid-19 từ ngày 16/4 đến khi có thông báo mới của Cục Quản lý Dược. Cụ thể, có 37 loại thuốc được yêu cầu ngừng XK như Immunoglobulin 5%, Vancomycin 500mg, Meropenem 500mg, Ceftriaxon 1g, Levotloxacin 250mg/50ml, Ceftazidime 1g... Liên quan tới việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội có Công văn số 1746/SYT-QLHNYDTN gửi UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở bán lẻ thuốc. Cụ thể, tất cả các cơ sở bán lẻ thuốc phải có bảng, biển thông báo tại cửa ra vào đề nghị người mua thuốc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; bảo đảm khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2 mét giữa nhân viên với người mua thuốc, giữa người mua thuốc với nhau; đồng thời tăng cường vệ



sinh bề mặt tiếp xúc bằng dung dịch khử khuẩn. Các cơ sở bán lẻ thuốc phải lập sổ theo dõi thông tin người mua. Trường hợp người mua thuốc ho, sốt... và người có triệu chứng ho, sốt, khó thở... cần thực hiện kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn kê khai Tờ khai y tế, khai thác tiền sử dịch tễ. Sau đó, cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện báo cáo cho cơ quan y tế trên địa bàn và phản ánh qua các ứng dụng NCOVI hoặc Hà Nội SmartCity./.

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT VIỆT NAM VÀ CUBA



Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020-2023. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/5/2020.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định phải đáp

ứng đủ các điều kiện sau: 1- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này. 2- Được nhập khẩu từ Cuba vào Việt Nam. 3- Được vận chuyển trực tiếp từ Cuba vào Việt Nam theo quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba. 4- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu VN-CU. Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định nếu đáp ứng các điều kiện tại (1), (4) nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.

THÔNG QUA GÓI GIA HẠN THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT HƠN 180 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Chiều tối ngày 8/4/2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này có hiệu lực ngay lập tức.

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đối với 5 nhóm đối tượng.

Thứ nhất là, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rom, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng;

Thứ hai là, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải



trí; hoạt động chiếu phim;

Thứ ba là, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Thứ tư là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thứ năm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định này./.

Nguồn: Khoa học phổ thông, Tạp chí KH&CN, Tạp chí Hoạt động khoa học, Tạp chí Tài chính, NASATI...
Tòa soạn Tạp chí (Tổng hợp)

PHỔ BIẾN KHOA HỌC KỸ THUẬT

QUY TRÌNH TRỒNG CÂY DƯA CHUỘT AN TOÀN

1. Thời vụ

Ở các tỉnh phía Bắc, dưa chuột có thể trồng 2 vụ trong năm:

- Vụ xuân là vụ chính, gieo hạt từ sau tiết lập xuân đến đầu tháng 3. Nếu gieo sớm hơn, thời tiết quá lạnh sẽ kéo dài thời gian sinh trưởng và cây sinh trưởng yếu. Nếu gieo muộn gặp nhiệt độ cao, mưa sớm sẽ giảm tỷ lệ đậu quả và năng suất sẽ thấp.

- Vụ thu đông gieo hạt từ 10-20/9 và thu hoạch trung tuần tháng 11. Nếu có điều kiện nên gieo sớm hơn 1 tháng để có sản phẩm vào thời kỳ giáp vụ rau.

2. Làm đất và bón phân, gieo trồng

- Do bộ rễ dưa chuột phát triển yếu nên đất trồng cần làm kỹ. Sau khi cày bừa thì tiến hành lên luống ngay để tránh gặp mưa, nhất là vào vụ đông. Rạch hàng chia luống rộng 1m, cao 30cm, rãnh rộng 30cm.

- Bón phân: Lượng phân bón cho 1ha: Phân chuồng hoai mục: 20 tấn; Vôi: 300kg; Ure: 200kg; Supe lân: 200kg; Kali: 270kg.

- Bón lót toàn bộ phân chuồng, lân, vôi bột; 30% Ure; 50% Kali. Số còn lại dùng để bón thúc kết hợp với xới vun. Phân bón lót được bỏ vào hốc, đảo đều, và lấp một lớp đất nhẹ khoảng 15-20cm.

- Gieo hạt: Hạt giống trước khi trồng

phải ngâm vào nước sạch ấm trong 3-4 giờ, sau đó vớt ra ủ nứt nanh rồi đem gieo. Gieo 2 hàng trên 1 luống; hàng cách hàng 60cm; hạt cách hạt 40cm (khoảng 1.700 gốc trên 1 sào), mỗi hốc gieo 3 hạt, sau để lại 2 cây (nếu là giống F₁ thì để lại 1 cây), lượng gieo trên 2,7kg/ha. Hạt gieo xong phủ 1 lớp đất mỏng lên trên, rồi tưới nước đủ ẩm cho cây thường xuyên để hạt nảy mầm. Đưa nước vào rãnh bằng phương pháp thủ công hoặc dùng máy bơm nước vào rãnh, nước ngập trong rãnh khoảng 1/2 độ cao luống, dùng gáo tưới nước vào giữa 2 hàng hoặc dùng thùng ô doa tưới.

- Trong vụ xuân, nếu nhiệt độ thấp dưới 15°C có thể ủ màng cho hạt nứt nanh rồi mới gieo. Hạt gieo sâu 1-1,5cm, rắc 1 lớp đất mịn lên trên, sau đó phủ 1 lớp mùn mục hoặc trấu lên mặt luống trước khi tưới.

3. Tưới nước, bón phân và chăm sóc

- Dưa chuột đòi hỏi tương đối nhiều nước, cần giữ ẩm thường xuyên, nếu đất thiếu ẩm, thân lá còi cọc, ra hoa, quả muộn, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và sản lượng.

- Sau khi mọc cây con, nếu trời nắng, mỗi ngày tưới nước 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều, tưới liên tục 2-3 ngày, sau đó kết hợp tưới nước và bón phân. Tăng cường lượng nước tưới và diện tích tưới xung quanh gốc khi cây lớn, nhất là thời kỳ cây ra hoa, trái rộ; cần thoát nước tốt trong mùa mưa. Trong trường hợp tưới rãnh, không nên để nước quá cao trong mương tưới khi cây lớn vì có thể hạn chế hoặc làm hư rễ dưa, tốt nhất là rút cạn nước trong mương sau khi tưới.

- Khi cây có 4-5 lá thật thì tiến hành xới xáo và bón thúc lần 1: 15% urê, 10% kali, chia làm 3-4 lần tưới,

khoảng cách giữa các lần là 3-4 ngày, nồng độ dung dịch khoảng 0,3-0,5%. Thời kỳ này cây sinh trưởng rất chậm. Sau khi bón thúc lần 1 thì xới vun luống, nhặt cỏ kết hợp với tưới nước vào rãnh cho cây. Nếu trước đó và khả năng sau đó 5-7 ngày không có mưa thì tát nước vào rãnh, ngâm 3-4 giờ cho ngấm và tháo hết nước.

- Khi cây có 7 lá (bắt đầu có tua cuốn) thì cắm giàn bẻ ngọn đối với các giống dưa ra quả trên nhánh kịp thời, nếu thực hiện khâu này chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây. Mỗi sào cần 1.400-1.500 cây dóc (mỗi hốc bình quân 1,2 dóc), chiều dài cây dóc từ 1,5-2m tùy theo chiều cao cây. Giàn dưa chuột nên cắm theo hình chữ nhân, dùng dây mềm treo dây dưa lên giàn. Công việc này cần phải làm thường xuyên, cứ 2-3 ngày buộc 1 lần và phải hoàn thành trước khi cây ngừng sinh trưởng (thu 3-4 lứa quả). Hiện nay, việc sử dụng lưới nilon để làm giàn cho dưa leo cũng được phổ biến trong sản xuất vì giảm bớt được số lượng cây giàn, giảm chi phí, thao tác nhanh gọn và dùng được nhiều mùa.

- Sau khi thu hoạch quả lần thứ nhất (65-75 ngày sau gieo) thì bón thúc lần thứ 2 với hàm lượng: 25% Ure + 20% Kali, kết hợp với tưới nước vào rãnh. Nếu gặp mưa, đất ẩm, dùng cuốc nhỏ bở hốc giữa 2 gốc cây, bón phân và lấp đất, kết hợp làm cỏ và loại bỏ lá già, lá bị bệnh.

- Khoảng 85 ngày thì thu hoạch quả đợt 2 và bón thúc lần 3: 30% Ure + 20% Kali.

- Các đợt bón phân cần kết hợp với tưới nước cho cây.

- Sau mỗi lần thu hoạch, nếu có nước phân loãng tưới cho cây sẽ kéo dài thời gian thu hoạch quả. Cuối thời gian sinh trưởng không nên bón đạm, vì hiệu quả sẽ không cao.

Quy trình trồng cây dưa chuột:



Trồng cây con



Cắm giàn



Tưới nước ngập rãnh

- Thời gian thu hoạch quả khoảng 50-65 ngày. Sau mỗi lần thu hoạch, nên loại bỏ lá già, lá gốc, lá bị bệnh và nhặt sạch cỏ.

4. Phòng trừ sâu bệnh

- Cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp kết hợp với biện pháp thâm canh hợp lý, bón phân cân đối, đúng thời kỳ và vệ sinh đồng ruộng thường xuyên, sạch sẽ.

- Dưa chuột thường gặp các loại sâu:

a. Bọ trĩ hay bù lạch: Thành trùng và ấu trùng rất nhỏ, có màu trắng hơi vàng, sống tập trung trong đọt non hay mặt dưới lá non, chích hút nhựa cây làm cho đọt non bị xoắn lại. Thiệt hại này kết hợp với triệu chứng do rệp thường làm cho đọt non bị sượng, chùn lại, nông dân thường gọi là ngù đọt. Phun Vertimec, Admire, Confidor, Oncol, Regent...

b. Bọ rầy dưa: Bọ rầy có kích thước khá to, bằng đầu đũa ăn, màu cam, bay chậm, có thể bắt bằng tay vào sáng sớm khi chúng đang ăn phá cây con. Ấu trùng màu trắng ngà, ăn phần rễ hoặc thân gần mặt đất. Rải thuốc bột như Bam, Basudin, Danitol, Sumi-alpha, Baythroid. Admire. Kinh nghiệm cho thấy, phun Sevin 85WP 1-2‰ cho hiệu quả cao.

c. Dòi đục lá hay sâu vẽ bùa: Thành trùng là một loại ruồi rất nhỏ, dài 1,4mm, màu đen bóng, có vệt vàng trên ngực, khi đậu cặp cánh màng xếp lại trên lưng bụng. Trứng dạng tròn, màu trắng hồng, được đẻ trong mô mặt trên lá. Ấu trùng là dòi dài 2mm, màu vàng nhạt, đục thành đường hầm ngoằn ngoèo dưới lớp biểu bì lá của nhiều loại cây trồng như bầu bí, dưa, cà, ớt, đậu... Phun khi cây có 2-3 lá, khi cần thiết có thể phun lặp lại sau 7-10 ngày. Phun các loại thuốc gốc cúc kết hợp với các loại thuốc gốc lân hay dầu khoáng D-C Tron Plus 5‰ hoặc thuốc Netoxin, Sanvalerate, Trigard, Ofunack rất có hiệu quả. Trải màng phủ plastic trên mặt luống sẽ giảm được mật số ruồi đáng kể và cho hiệu quả kinh tế cao.

d. Bệnh sưng mai: Bệnh rất nguy hiểm, nguy hại cho dưa chuột ở tất cả các vụ trồng. Vào thời kỳ có nhiệt độ thấp (dưới 20°C) và độ ẩm không khí cao, trời âm u, bệnh gây các vết thâm vuông cạnh hoặc hình đa giác rất rõ trên mặt lá, lúc đầu có màu vàng nhạt sau chuyển thành nâu. Sáng sớm quan sát kỹ mặt dưới lá có tơ nấm màu trắng hoặc vàng nhạt, vết bệnh lúc già rất giòn, dễ vỡ. Bệnh thường xuất hiện từ lá già ở gốc lan lên lá non, phát triển mạnh vào thời điểm ẩm độ cao, mưa nhiều và làm chết tế bào dẫn tới khô lá.

Biện pháp phòng trừ: Chăm sóc tốt, giữ cây luôn ở trạng thái khỏe, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư thực vật, xử lý kịp thời, đảm bảo thông thoáng ruộng dưa. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện bệnh sớm. Khi cần thiết, dùng các loại thuốc sau để phòng trừ: Zinep 80 WP lượng dùng 2,5-3kg/ha; Ridomin 72 WP lượng dùng 1,5kg/ha.

e. Bệnh phấn trắng: Bệnh phá hại hầu hết các cây trong họ bầu bí. Cây bị bệnh gây hại sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp do lá bị rụng, cây sinh trưởng, phát triển kém. Năng suất và chất lượng đều giảm. Bệnh thường xuất hiện từ thời kỳ cây con, vào giữa hoặc cuối thời kỳ sinh trưởng, hại thân lá, cành. Đầu tiên, trên lá xuất hiện những điểm mất màu xanh rồi sau đó chuyển dần sang màu vàng, lá bị bao phủ một lớp bột giống như phấn. Bệnh lan truyền sang lá xanh rồi lá vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Các giống địa phương ít bị bệnh, các giống nhập nội thường nhiều bệnh hơn. Có thể dùng thuốc Anvil 5 SC với lượng 0,5-1 lít thuốc/ha phun khi bệnh mới xuất hiện hoặc Benlat 0,01%.

f. Bệnh thán thư: Do nấm *Colletotrichum lagenarium*. Vết bệnh trên lá có màu nâu tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Khi thời tiết thuận lợi như nắng mưa xen kẽ, vết bệnh sẽ nặng hơn, các ổ nấm màu đen nằm trên vòng tròn rất rõ. Vết bệnh trên thân có dạng dài, tạo thành vết. Vết bệnh trên trái có màu nâu tròn lõm vào da còn gọi là ghẻ dưa, nếu bệnh nặng, các vết này liên kết thành mảng to gây thối trái, nhũn nước. Có thể phun Manzate, mancozeb, Antracol, Curzate, Copper - B, Topsin - M, Toptan...

g. Bệnh héo rũ, cháy dây: Bệnh do nấm *Fusarium sp* gây ra. Triệu chứng: cây bị mất nước, chết khô từ đọt, thân đôi khi bị nứt, bệnh làm chết rạp cây con từng đám. Trên cây trưởng thành, nấm gây hại từ khi



Thu hoạch dưa chuột khi quả cân đối, có màu xanh và còn phần trắng

cây ra hoa đến khi tượng trái, cây dưa bị héo từng nhánh, sau đó héo đột ngột như bị thiếu nước rồi chết cả cây. Vi sinh vật lưu tồn trong đất nhiều năm, bệnh này liên quan đến độ ẩm đất. Nấm *Phytophthora sp* cũng được ghi nhận gây nên bệnh này.

Nên làm đất thông thoáng, bón thêm phân chuồng, tro trấu, nhổ cây bệnh tiêu hủy. Phun hay tưới vào gốc Copper - B, Topsin - M 2-3% hoặc Ridomil. Rải thuốc hạt Bam, Basudin 10-20 kg/ha trừ tuyến trùng. Tránh trồng dưa leo và các cây cùng nhóm như bí đỏ, bí đao, dưa hấu liên tục nhiều năm trên cùng một thửa ruộng.

h. Bệnh chết héo cây con, héo tóp thân do nấm Rhizoctonia solani: Cỏ rễ thường bị thối nhũn, cây dễ ngã, lá non vẫn xanh. Nấm chỉ gây hại ở giai đoạn cây con. Bệnh còn làm thối đít trái. Bệnh phát triển mạnh khi độ ẩm cao, nấm lưu truyền trên thân lúa, rom rạ, cỏ dại, lục bình, hạch nấm tồn tại trong đất sau mùa lúa. Cần xử lý rom bằng thuốc hóa học sau khi gieo hạt. Phun các loại thuốc trị bệnh đốm vằn trên lúa như Validacin, Anvil, Roval...

i. Bệnh khảm do virus: Bệnh này được truyền từ cây bệnh sang cây khỏe bởi nhóm côn trùng chích hút như bù lạch và rệp dưa. Triệu chứng bệnh là đọt non và lá bị xoắn cong lại, lá bị mất màu, loang lổ, lốm đốm vàng. Thiệt hại nặng sẽ làm

cho đọt bị sượng, cây bị chùn lại, phát triển rất chậm, khả năng cho trái rất ít, trái thường dị dạng và có vị đắng. Chỉ nên phun ngừa bù lạch và rệp dưa khi cây còn nhỏ, bằng các loại thuốc thông thường. Hạn chế gây ra các vết thương cơ giới trong quá trình chăm sóc, cần hủy bỏ các cây bị bệnh để tránh lây lan.

Lưu ý: Quả dưa chuột có thể dùng để ăn tươi nên khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần đảm bảo đúng kỹ thuật và ngừng phun thuốc trừ sâu và bón phân trước khi thu hoạch 7-10 ngày.

- Ngoài các biện pháp trên cần phải thường xuyên cắt bỏ các lá già phía dưới để tạo sự thông thoáng cho ruộng dưa, hạn chế sâu bệnh phát sinh, phát triển.

5. Thu hoạch

Khi quả dưa được 7-10 ngày thì thu hoạch (dưa bao tử thì 2-3 ngày tuổi). Lúc này, quả dưa phát triển tối đa, cân đối, có màu xanh mượt, còn lớp phần trắng, trái suôn đẹp và đầu trái còn cánh hoa chưa rụng. Nếu để quả già sẽ ảnh hưởng tới sự ra hoa, đậu quả của các lứa tiếp theo, năng suất sẽ giảm. Thu hái nhẹ nhàng để tránh đứt cây, loại bỏ quả cong queo, phân loại quả cho vào bao bì để tiêu thụ. Quả nên thu vào buổi sáng để buổi chiều tưới thúc nước phân. Thu cách ngày một lần, thời kỳ rộ quả có thể thu mỗi ngày một lần để trái vừa lứa, đồng đều, dễ bán. Thời gian thu trái kéo dài 20-30 ngày, nếu chăm sóc tốt, ruộng dưa có thể thu hoạch trong 50-60 ngày./.

Trần Nguyễn Minh Thư
Trạm Khuyến nông Thị xã Cửa Lò